

สำเนาฉบับ



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่
เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแวงเนินสวรรค์ หมู่ที่ ๑๔ ตำบลบัวใหญ่
อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๕.๗/ว ๔๕๓ ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๑
แจ้งแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของ
หน่วยงานของรัฐ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคา
กลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นไปในแนวทางเดียวกัน และสอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติ
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และระเบียบที่ออกตามความใน
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และได้กำหนดให้หน่วยงานของรัฐ
ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและคำนวณราคากลางสำหรับการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินเกิน
๕๐๐,๐๐๐.- บาท ไว้บนเว็บไซต์ของหน่วยงานของรัฐและเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
www.gprucurement.go.th ของกรมบัญชีกลาง นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ ได้จัดทำราคากลางตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านหนองแวงเนินสวรรค์ หมู่ที่ ๑๔ ตำบลบัวใหญ่ มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๕,๗๗๖ ตารางเมตร องค์การ
บริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย และ
ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.บัวใหญ่กำหนด) กำหนดระยะเวลา
แล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน จำนวนเงินงบประมาณ ๔,๒๖๕,๐๐๐.- บาท (สี่ล้านสองแสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
ราคากลาง ๔,๒๖๕,๐๐๐.- บาท (สี่ล้านสองแสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน) จึงขอเปิดเผยข้อมูลราคากลางและ
การคำนวณราคา เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจสอบได้ และขอประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลาง
และการคำนวณการจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าวข้างต้นรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔




(นางสาวสุกัญญา ชัยศรี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่

ปลัด อบต.
รองปลัด อบต.
ผอ.กองคลัง
หัวหน้างาน
ร่างพิมพ์/ทา

รายงานการประชุม
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง สำหรับการสอบราคา
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแวงเนินสวรรค์ หมู่ที่ ๑๔
ตำบลบัวใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔
ณ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง		ลายมือชื่อ
๑	นายเสวียน หมั่นกิจ	หัวหน้าสำนักปลัด	ประธาน กรรมการ	
๒	จ.อ.สนั่น จันทะโคตร์	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญ การ	กรรมการ	
๓	ด.ต.จารึก แก้วมี	นายช่างสำรวจชำนาญงาน	กรรมการ/ เลขานุการ	

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ

ประธาน - ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ ได้รับหนังสือจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๔/ว ๑๕๓๓ ลงวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เรื่อง การเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ สำหรับรายการงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และองค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ตามบัญชีรายการงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่ได้รับการจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ งบประมาณเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล) แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน้าที่ ๒๓/๔๓ ลำดับที่ ๑๕๙ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแวงเนินสวรรค์ หมู่ที่ ๑๔ ปริมาณงาน ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๔๔๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๕,๗๗๖.๐๐ ตารางเมตร งบประมาณเงินอุดหนุน ๔,๒๖๕,๐๐๐.- บาท (สี่ล้านสองแสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน) นั้น เพื่อให้การดำเนินโครงการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามระเบียบ จึงขอเรียนเชิญท่านที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลาง สำหรับการสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแวงเนินสวรรค์ หมู่ที่ ๑๔ ตำบลบัวใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา มาประชุมในวันนี้เพื่อพิจารณากำหนดราคากลางของโครงการดังกล่าว เพื่อหามติที่ประชุม ซึ่งจะได้รายงานคณะผู้บริหารทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอพิจารณา

ประธาน - ในการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแวงเนินสวรรค์ หมู่ที่ ๑๔ ตำบลบัวใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ขอให้ ด.ต.จารึก แก้วมี ตำแหน่ง นายช่างสำรวจชำนาญงาน ได้นำเสนอในที่ประชุมแห่งนี้เพื่อพิจารณา เชิญครับ

/ ระเบียบวาระที่ ๓...

ด.ต.จารึก แก้วมี - ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๑๐.๘/ว ๑๕๓๓ เรื่องการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

สำหรับรายการงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ งบประมาณเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล) แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น วงเงิน ๔,๒๖๕,๐๐๐.- บาท (สี่ล้านสองแสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ในส่วนของคณะกรรมการกำหนดราคากลางฯ ได้ดำเนินการกำหนดราคาตามระเบียบและหนังสือสั่งการว่าด้วยการกำหนดราคากลางของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ตามเอกสารที่มอบให้คณะกรรมการทุกท่านพิจารณา เป็นราคา ๔,๕๐๔,๐๔๑.- บาท (สี่ล้านห้าแสนสี่พันสี่ร้อยสี่สิบเอ็ดบาทถ้วน) ซึ่งสูงกว่าวงเงินงบประมาณที่องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ดังกล่าว เนื่องจากราคาน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าขนส่ง และการกำหนดค่า Factor F ในการคำนวณราคากลาง ได้ปรับราคาตามสถานการณ์ปัจจุบัน จึงขอเสนอคณะกรรมการทุกท่าน เพื่อพิจารณาอนุมัติวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามหนังสือดังกล่าว จึงขอเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาต่อไป

ประธาน - หากที่ประชุมไม่มีข้อสงสัยแต่อย่างใด กระผมขอมติที่ประชุมว่าเห็นชอบตามที่ ด.ต.จารึก แก้วมี เสนอ

มติที่ประชุม - เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ กำหนดวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๑๐.๘/ว ๑๕๓๓ เรื่องการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ สำหรับรายการงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ วงเงิน ๔,๒๖๕,๐๐๐.-บาท (สี่ล้านสองแสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

ด.ต.จารึก แก้วมี - เมื่อมติที่ประชุมเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ในครั้งนี้แล้ว กระผมในฐานะกรรมการ/เลขานุการ จะได้รวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดทำรายงานให้ผู้บริหารทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่น ๆ

-ไม่มี-

ประธาน - กระผมขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านครับ ที่มาประชุมเพื่อพิจารณากำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแวงเนินสวัสดิ์ หมู่ที่ ๑๔ ตำบลบัวใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ขององค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ ในครั้งนี้ ขอปิดการประชุมครับ

(ลงชื่อ)..........กรรมการ/เลขานุการ P'iwao

ด.ต.จารึก แก้วมี

ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม

(ลงชื่อ)..........กรรมการ/เลขานุการ P'iwao

(นายเสวียน หมั่นกิจ)

ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม